



คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

ที่ ๒๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน  
ของทางราชการ

ตามหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว ๔๔ ลง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
กำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ เนื่องจาก  
ปรากฏว่าอาวุธปืนของทางราชการ ชำรุดและเสียหาย เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของทางราชการเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี  
ลักษณะที่ ๓๔ (เดิม) บทที่ ๑๑ เรื่องการควบคุมพัสดุ โดยให้ควบคุมกวดขัน กำชับการเบิกจ่าย การนำไปใช้ การดูแลรักษา  
และอาวุธปืนของทางราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ และเมื่อพบว่าข้าราชการตำรวจใน  
ปกครอง มีการกระทำความผิดระเบียบฯ เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง กรมตำรวจ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑  
ตุลาคม ๒๕๓๗ จะต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๑. การเบิกจ่ายอาวุธปืนของหลวงทุกชนิดให้แก่ข้าราชการตำรวจไปใช้ในราชการ ให้จ่ายได้  
เฉพาะที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราว ห้ามมิให้จ่ายประจำตัวเป็นอันขาด เมื่อหมดหน้าที่และกลับ  
มาถึงสถานีตำรวจแล้วต้องเรียกส่งคืนเก็บทันที จะเก็บรักษาไว้บ้านพัก หรือติดตัวไว้ไม่ได้ ยกเว้นอาวุธปืนพกให้จ่าย  
ประจำตัวให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้จ่ายประจำตัวเป็นการประจำได้  
โดยจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดอาวุธปืนให้เป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการ  
รักษาอาวุธปืน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เรียกตรวจเป็นประจำและต้องเอาใจใส่ตรวจสอบความประพฤติของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน มีหนี้สินล้น  
พ้นตัว หรือมีจิตใจไม่ปกติเสี่ยงต่อการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางเสียหายต้องเรียกคืนทันที

๒. การเบิกจ่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการทุกครั้ง ผู้เบิกจะต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติ  
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หน่วยผู้จ่ายต้องสำเนาหลักฐานการจ่ายอาวุธปืนแต่ละกระบอกให้ผู้เบิกใช้แสดงการ  
ครอบครองอาวุธปืน โดยให้ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบอย่าง  
สม่ำเสมอ จัดเก็บยุทธภัณฑ์อาวุธปืน ให้เป็นปัจจุบัน

๓. ให้ข้าราชการตำรวจผู้เบิกอาวุธปืน นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมาให้ฝ่ายธุรการตรวจสอบ ทุกวันที่  
๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

( วชิราภรณ์ วงศ์บุญ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน